



คำถาม-คำตอบ จากการประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ KU⁺⁺ super plus
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.....

คำถามที่ ๑ : ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘ อยากทราบว่า ศูนย์นี้จะเป็นหน่วยงานที่มีสถานภาพเทียบเท่าหน่วยงานระดับใด

คำตอบ : ศูนย์เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘ เป็นศูนย์เฉพาะกิจภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีหน้าที่ในการดำเนินการและประสานการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วย

- รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
- คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ผู้อื่นที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ

คำถามที่ ๒ : กรณีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้มีอำนาจลงนามหรือไม่

คำตอบ : กรณีที่ยังไม่ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือขอให้ดำเนินการแก้ไขตำแหน่งของผู้มีอำนาจลงนามส่วนกรณีที่ได้มีการลงนามไปแล้วนั้น ก็มีผลบังคับใช้ต่อไป เพราะเป็นการลงนามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

คำถามที่ ๓ : เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดรูปแบบหนังสือสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และควรจะระงับหนังสือภายในและภายนอกอย่างไร เพราะจะต้องเปลี่ยนหัวกระดาษ และยังคงใช้เลขที่ ศธ เดิมหรือไม่

คำตอบ : หากเป็นหนังสือที่จะต้องส่งออกเป็นการเร่งด่วนสามารถใช้รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณของส่วนราชการไปก่อนได้ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบกองกลางเร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบหนังสือสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แก่ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก คำสั่ง และประกาศ ให้แล้วเสร็จภายในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน สำหรับกรณีผู้บริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้คำต่อไปนี้แทน คือ เดิม คำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” เปลี่ยนเป็น “ปฏิบัติงานแทน” และ เดิม “รักษาราชการแทน” เปลี่ยนเป็น “รักษาการแทน” และยังคงใช้เลขที่ ศธ เดิม

คำถามที่ ๔ : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตยังสามารถดำเนินการจัดประชุมได้ตามปกติหรือไม่

คำตอบ : วิทยาเขตยังสามารถดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตได้ตามปกติ เนื่องจากข้อบังคับฉบับเดิม ซึ่งได้กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ยังสามารถบังคับใช้ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับเดิมต่อไปได้อีก ๒ ปี

คำถามที่ ๕ : สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยใช้ตราตราครุฑไปแล้ว กรณีวันนี้ที่จะลงนามในหนังสือจะต้องย้อนหลังหรือไม่ หรือลงนามวันที่ปัจจุบัน

คำตอบ : สำหรับหนังสือที่ได้ลงนามไปแล้วก็ให้แล้วไป สำหรับหนังสือที่จะลงนามต่อไปให้ใช้รูปแบบหนังสือสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปแบบใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และลงนามวันที่ปัจจุบัน

คำถามที่ ๖ : สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจอาหารวิเคราะห์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งสถาบันฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานส่วนราชการ กรณีนี้หากต้องเชิญครุฑลง สถาบันฯ ก็จะเป็นหน่วยงานเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนใช่หรือไม่

คำตอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการแต่ไม่ใช่เอกชน กรณีนี้ขอให้สถาบันฯ กลับไปตรวจสอบว่าตอนที่สถาบันฯ จดทะเบียนไว้ ได้มีการระบุสถานภาพของหน่วยงานไว้ที่ลักษณะ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งสถาบันฯ จะต้องกลับไปจดทะเบียนใหม่เพื่อเปลี่ยนสถานภาพของหน่วยงานให้ถูกต้อง

คำถามที่ ๗ : มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้อย่างไร และมหาวิทยาลัยมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตัดสินใจของบุคลากรหรือไม่ และสามารถดำเนินการได้เมื่อไร

คำตอบ : มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้บนเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่แล้ว และกองการเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือถึงข้าราชการทุกคนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดระยะเวลาไว้ว่าจะดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพรอบแรกประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรองรับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการจะต้องเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

คำถามที่ ๘ : กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังเป็นแบบเดิมอยู่จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ในระยะเบื้องต้นวันนี้อาจยังไม่สามารถดำเนินการได้ทัน แต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะต้องปรับรูปแบบหัวใบเสร็จรับเงินใหม่ โดยพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการปรับได้เร็วที่สุดเมื่อไร เพราะรูปแบบของใบเสร็จรับเงินจะสอดคล้องกับระเบียบเงินรายได้ ซึ่งระเบียบเดิมยังสามารถบังคับใช้ได้อีก ๒ ปี แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องรีบปรับให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันโดยเร็ว การปรับอาจจะต้องปรับรูปแบบเพื่อใช้ต่อไปข้างหน้า สำหรับระเบียบเงินรายได้

คงต้องเร่งดำเนินการจัดทำระเบียบเงินรายได้ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

ทั้งนี้ หากคณะ สถาบัน สำนัก มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากร การเงินและทรัพย์สิน ให้ประสานงาน มาที่สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป